

Trường Cán bộ TP.HCM tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Thức hiện Chæ thù số 06 - CT/TW của Bộ Chính trö, chæ ñạo của Thanh uỷ và Ñang uỷ Khoá Ðại - Chính - Ñang thanh phó Hoà Chí Minh, ngay 11/10/2010, Trường Cán bộ TP.HCM tổng kết thúc hiện Cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” giai ñoạn 2007-2010.

Qua 4 năm, Trường ñã triển khai ñến các chi bộ tröc thuộc nhiều chuyên ñề học tập tổ tống của Ban ñ: “Ñây mạnh học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh trong giai ñoạn hiện nay”; “Tổ tống và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh và thúc hạnh tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu”; “Tổ tống và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh và nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sãi Toà quốc, phục vụ nhân ñ”; “Tổ tống và tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh và nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sãi Toà quốc, phục vụ nhân ñ”.



Phôi Bí thư Ñang uỷ Khoá Ðại - Chính - Ñang TP.HCM Vui Hữu Minh (bìa trài) tặng hoa và giấy khen cho PGS.TS. Trường Thị Hiền, Hiäu trưởng Trường Cán bộ TP.HCM

Chí Minh và xây dựng Năng ta thật sự trong sách, vững mạnh, lạc hậu nước, lạc hậu mình”.

Cung với việc triển khai các chuyên đề và nội dung, giảng viên của Trường con nước cũng đã báo cáo 5 chuyên đề về Tô tông Hoà Chí Minh cho nhiều cô sồi nhà phòng, cô quan, ban ngành nông trên nhà ban thanh hoá

Trường cũng triển khai nghiên cứu các tài liệu phẩm: “Năng cao nhà nước cách mạng, quyết sách chuyển đổi căn bản”; “Di chúc của Chủ tịch Hoà Chí Minh”; “Sống mới là làm việc”.

Việc học tập các chuyên đề và nghiên cứu tài liệu của Bác đã giúp cho năng viên, cán bộ giảng viên và nhân viên của Trường nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của Cuộc vận động; tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động với một thái độ nghiêm túc, tích cực và có trách nhiệm. Năng thời, số năng cán bộ - giảng viên nhận thức nước này không chỉ là một nội dung tập chính trị đơn thuần, mà việc học tập còn phải kết hợp chặt chẽ với làm theo tâm nguyện nhà nước Hoà Chí Minh. Việc làm theo tâm nguyện của Bác nước cứ thể hoá thành những công trình năng nhờ sống mới là làm việc; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí tham ô và quan liêu, này mạnh mẽ cách hành chính... bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả

Cứ thể trong chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng và phong phẩm, công cụ nhà nước, sử dụng xe công... Trường đã tiết kiệm nước hơn 400 triệu năng. Học tập và làm theo tâm nguyện của Bác về tinh thần yêu nước, thông dân, Năng bộ Trường Cán bộ nhà thực hiện ứng hoá Quyển Vì người nghèo hơn 15 triệu năng, vận động và ủng hộ góp gần 150 triệu năng nhà tặng quà cho gia đình gia đình viên công nhân khu vực; ủng hộ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, tình thông trợ giúp gần 350 triệu năng; xây cầu cho nông dân vùng sâu, vùng xa trị giá 20 triệu năng; trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học hơn 60 triệu năng. Trường cũng trao tặng 200 bộ bàn ghế cuối nhà sống chờ cho học sinh quận 12 và tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, Trường còn phối hợp với bệnh viện Trồng Vông khám và cấp thuốc cho 1.000 gia đình chính sách tại tỉnh Trà Vinh.

Học tập và làm theo tâm nguyện liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hoà Chí Minh, nhiều cán bộ năng viên cán bộ trong công việc, làm hết việc chầu không tính đến giờ giấc; tình trạng

những nhiều, quan liêu không xây ra; thái độ ồng với với khách nên quan hệ công tác ăn cần, hoà nhạt lịch sử.

Các chỉ báo liên quan trực tiếp nên các vấn đề quan trọng của Trường như tài chính, hồ sơ, thủ tục, thì cũng đã làm việc với tinh thần công khai, minh bạch, rõ ràng. Qua 3 nội kiểm tra định kỳ và một xuất về tài chính do các cô quan chức năng thực hiện và 6 nội nhận giải nhà bộ nhận giải giảm sút do trách Quacert chịu trách nhiệm, Trường chưa xây ra sai sót nào quan trọng.

Nhận giải kết quả nhà nước, PGS. TS Trường Thọ Hiền, Hiệu trưởng Trường Cán bộ cho biết: Cuộc vận động nhà nước chuyên biến vận hành thực trong năng viên, cán bộ nhân viên; thực động trực tiếp nên nhận thức, hành động và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức về công tác xã hội của cán bộ Tuy nhiên, nhà Cuộc vận động này vào chiều sâu, Trường sẽ năng tâm công tác xây dựng Năng bộ theo hướng “làm công”, nhà lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, toàn tâm toàn ý với công việc nhà nước giao nhà thực hiện thẳng lối nhiệm vụ chính trị của Trường, xây dựng trách cô sồi Năng trong sách, vững mạnh.

Phát biểu trong dịp này, N/c Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Năng uỷ Khối Dân – Chính - Năng TP.HCM cho rằng, thành tích thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tâm nguyện của Chí Minh của Trường Cán bộ là năng ghi nhận và biểu dương. Tuy nhiên, Trường cần quan tâm hơn nên việc nhà tiết kiệm nhà với năng cao nhà sống nhà giúp nhà những cán bộ năng viên công nhân; tiếp tục này mạnh việc làm theo tông xống với việc học tập tâm nguyện của Bác; chủ ý nên công tác xây dựng Năng bộ thật sự vững mạnh, trước hết là những năng viên giỏi công và lãnh nhà và nhà người giảng viên của Trường nhà làm công và nhà kết nối người làm theo,

N/c Phó Bí thư Năng uỷ Khối Dân – Chính - Năng tin rằng, với nỗ lực của tập thể Năng bộ Trường Cán bộ TP.HCM, thời gian tới Trường sẽ làm tốt hơn nhà việc học tập và làm theo tâm nguyện của Bác, xống năng lạc hậu và niềm của Năng uỷ khối Dân – Chính – Năng TP.HCM.